



ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์

http://nsw-rsc.ricethailand.go.th

54 หมู่ 2 ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000 โทร 056-802644 ,056325111 ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2559

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวิทย์ เผือกจิ้น นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ ร่วมจัดคลินิกเมล็ดพันธุ์ และศูนย์บริการชาวนา ให้บริการความรู้ คำแนะนำ ในการแก้ปัญหาด้านการปลูกข้าว แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ ในโครงการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ซึ่งบูรณาการจัดร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดหนองปลาไหล อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์ โดย นายธนาคม จงจิริระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และเยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของ หน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีประชาชนพบปะที่กว่า 700 คน มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้



ในระหว่างวันที่ 10 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุนทร โนราช รักษาการผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ พบปะชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง และให้กำลังใจแก่กลุ่มเกษตรกรในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 โดยการฝึกอบรมตามโครงการนี้ มีกำหนดจัดในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 15 อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ แบ่งออกเป็น 5 รุ่น แต่ละรุ่นมีผู้เข้ารับการอบรมรุ่นละ 50 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมด้วย ผู้แทนจากกองทัพกใน พื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรแกนนำในพื้นที่ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ข่าวน่ารู้

ก่อนใช้สารเคมีต้องอ่าน..ฉลาก..

เมื่อเราซื้อ **สารเคมี** ทางการเกษตรมาใช้ เราควรตระหนักว่าสารเหล่านี้เป็น **"สารพิษ"** ชนิดหนึ่ง การที่เราจะรู้ว่าสารนั้นมีพิษมากหรือน้อย และควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย **ต้องอ่าน"ฉลาก" ที่ภาชนะบรรจุ** ซึ่งมีข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องรู้ เช่น ชื่อสามัญของสารเคมี การออกฤทธิ์ การเกิดพิษและการแก้ไขหากผู้ใช้ได้รับพิษจากสารเคมี อัตราและประเภทการใช้ ช่วงเวลาการหยุดใช้สารเคมีก่อนเก็บเกี่ยว แหล่งผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิต เลขทะเบียนวัตถุอันตรายฯ



นอกจากนั้นยังมีแถบสีที่แสดงความเป็นพิษของสารเคมีชนิดนั้น ซึ่งแบ่งระดับความเป็นพิษออกเป็น 4 ชั้น คือ **1.แถบสีน้ำเงิน** สารเคมีที่มีพิษน้อย **2.แถบสีเหลือง** สารเคมีมีพิษปานกลาง **3.แถบสีแดง** สารเคมีมีพิษร้ายแรง และ **4. แถบสีแสด** สารเคมีมีพิษร้ายแรงมาก ในแถบสีจะมีเครื่องหมาย เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ได้ระมัดระวังในการใช้สารเคมี ตั้งแต่ขั้นตอนการผสมสารเคมี การเก็บรักษา ระดับความเป็นพิษของสาร การป้องกันตัวของผู้ใช้ในการฉีดพ่นสารเคมี และการจัดการหลังการใช้สารเคมี ความเป็นพิษของสารเคมีต่อสัตว์น้ำหรือสัตว์อื่น **ผู้ใช้สารเคมีจึงต้องอ่านฉลากก่อนการใช้ให้เข้าใจ** เพื่อการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย ทั้งต่อตัวเอง และสิ่งแวดล้อม

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการชาวนา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ โทรศัพท์ 056-325111 ในวันและเวลาราชการ

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ฯ ผลิตจำหน่าย

พันธุ์	ชั้นพันธุ์ / ราคา(บาท) / กก.	การเปิดจำหน่าย
กข31,กข41,กข49	ขยาย / 16 บาท	มีจำหน่าย
ขาวดอกมะลิ 105	ขยาย / 24 บาท จำหน่าย / 23 บาท	เปิดจำหน่าย 8 มี.ค.59

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ 54 ม.2 ต.กลางแดด อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 โทร. 056-325111-2 โทรสาร 056-802644 e-mail :nsw_rsc@rice.mail.go.th

4) มีพิษร้ายแรงมาก

3) มีพิษร้ายแรง

2) มีพิษปานกลาง

1) มีพิษน้อย